

Số: 1270/TB-UBND

Thanh Oai, ngày 16 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Bùi Văn Sáng - Chủ tịch UBND huyện,
Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy công tác phòng, chống dịch huyện tại
Hội nghị làm việc với một số ngành của huyện**

Ngày 16/8/2021, tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai, đồng chí Bùi Văn Sáng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy phòng chống dịch bệnh huyện chủ trì cuộc họp với một số ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khánh Bình - Phó chủ tịch UBND huyện, Phó Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy phòng, chống dịch bệnh huyện; đồng chí Trưởng Công an huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Y tế, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Y tế.

Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế, đồng chí Trưởng phòng Y tế huyện báo cáo tình hình ổ dịch liên quan tới Công ty Minh Hiền, các biện pháp đã triển khai thực hiện và tham mưu các giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn xã Bích Hòa nói riêng và địa bàn huyện Thanh Oai nói chung trong thời gian tới; các đồng chí dự hội nghị và đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến, đồng chí Chủ tịch UBND huyện thống nhất kết luận, giao nhiệm vụ như sau:

1. Tình hình ổ dịch liên quan tới Công ty TNHH Minh Hiền thuộc địa bàn xã Bích Hòa.

Công ty TNHH Minh Hiền thuộc Cụm công nghiệp Bích Hòa thực hiện sự chỉ đạo của Chính quyền địa phương, đã triển khai xây dựng Kế hoạch, phương án phòng chống dịch và phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19 và đã được UBND huyện phê duyệt. Qua công tác kiểm tra cho thấy: Công ty có triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch; liên kết với cơ sở Y tế tổ chức xét nghiệm cho công nhân, người lao động ra vào Công ty. Kết quả xét nghiệm của 330 công nhân, người lao động và những người liên quan tới Công ty TNHH Minh Hiền ngày 05/8/2021 đều cho kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Tuy nhiên, Công ty TNHH Minh Hiền vẫn chưa đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung như phương án phòng, chống dịch đã được phê duyệt. Do đó UBND huyện đã ra Thông báo tạm dừng hoạt động của Công ty TNHH Minh Hiền từ 17 giờ 00 ngày 07/8/2021.

Qua công tác xét nghiệm sàng lọc ngoài cộng đồng ngày 13/8/2021 đã phát hiện 02 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 liên quan tới Công ty TNHH Minh Hiền (01 trường hợp là công dân cư trú tại xã Bích Hòa; 01 trường hợp là công dân đang cư trú tại quận Hà Đông). Ngay sau khi phát hiện 02 trường

hợp F0 liên quan tới Công ty TNHH Minh Hiền, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với UBND xã Bích Hòa khẩn trương khoanh vùng, phong tỏa tạm thời khu vực nhà bệnh nhân F0, Trạm Y tế xã Bích Hòa (nơi bệnh nhân F0 đến tiêm phòng ngày 13/8/2021) và Công ty TNHH Minh Hiền. Đồng thời khẩn trương tập trung điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan và thông báo khẩn tới các địa phương liên quan để tổ chức điều tra, truy vết các trường hợp liên quan tới Công ty TNHH Minh Hiền.

Đến 16 giờ 00 ngày 16/8/2021, qua báo cáo của Trung tâm Y tế huyện: có 83 trường hợp F1 liên quan tới Công ty TNHH Minh Hiền đã được chuyển cách ly theo quy định và qua xét nghiệm Covid-19 lần 01 đều cho kết quả âm tính; 264 trường hợp F2 được cách ly tại nhà; 442 trường hợp liên quan, có 383 trường hợp đã cho kết quả âm tính (59 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm ngày 16/8/2021 hiện chưa có kết quả).

* Thống nhất giải pháp chỉ đạo tiếp theo đối với ổ dịch liên quan tới Công ty TNHH Minh Hiền như sau:

- Bỏ phong tỏa tạm thời các thôn trên địa bàn xã Bích Hòa và tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 18 giờ 00 ngày 16/8/2021. Thực hiện phong tỏa tại Ngõ thuộc thôn Mùi, xã Bích Hòa (ngõ nhà bệnh nhân F0 Nguyễn Thị .T) và Công ty TNHH Minh Hiền trong vòng 14 ngày (nếu không phát sinh thêm trường hợp F0 tại khu vực); Phong tỏa tạm thời Trạm y tế xã Bích Hòa trong thời gian 07 ngày.

- Trung tâm Y tế huyện tiếp tục phối hợp với UBND xã Bích Hòa và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 và các trường hợp liên quan đến Công ty TNHH Minh Hiền. Giám sát sức khỏe đối với các trường hợp cách ly tại nhà. Lấy mẫu xét nghiệm diện rộng của đại diện các hộ gia đình liên quan tới 4 thôn của xã Bích Hòa liên quan đến Công ty TNHH Minh Hiền.

- Cập nhật kết quả xét nghiệm, thông báo kịp thời cho các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan để có các biện pháp xử trí kịp thời.

- Giao Công an huyện phối hợp với UBND xã Bích Hòa trực, chốt chặt 03 khu vực vẫn tiếp tục thực hiện phong tỏa thuộc xã Bích Hòa.

2. Một số nhiệm vụ về công tác phòng chống dịch trong thời gian tới

- Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành huyện, chủ tịch UBND xã, thị trấn chỉ đạo, tuyên truyền tới cán bộ, công chức, người lao động và toàn thể nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc hơn nữa, có hiệu quả Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Công điện số 18/CD-UBND của Chủ tịch UBND huyện về giãn cách xã hội.

- Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện rà soát các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao như: Bích Hòa, Cao Viên, Cự Khê, Thanh Thùy, Hồng Dương, Liên Châu, các Cụm công nghiệp và một số doanh nghiệp trên địa bàn,... để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, tổng hợp, báo cáo UBND huyện.

- Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch triển khai lấy mẫu diện rộng để xét nghiệm Covid-19 đối với người dân trên địa bàn huyện theo chỉ đạo chung của Thành phố.

- Thống nhất về địa điểm tiêm vắc xin tại các xã, thị trấn: Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo Trạm y tế các xã, thị trấn tổ chức tiêm vắc xin tại các trường học thuộc địa bàn xã, thị trấn để có thể đảm bảo được khoảng cách giãn cách và không ảnh hưởng tới công tác khám, chữa bệnh tại các Trạm y tế.

- Giao Phòng Y tế phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện đôn đốc thực hiện để sớm hoàn thành khu cách ly tại xã Thanh Mai, Cao Dương, Trường THPT Nguyễn Du; Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản, phân công nhiệm vụ các bộ phận thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly để sớm kích hoạt, đưa vào hoạt động được. Đồng thời, tiếp tục kiểm tra, rà soát và đôn đốc các xã, thị trấn còn lại sớm báo cáo các điểm cách ly tập trung thuộc đơn vị mình để khảo sát, triển khai thực hiện.

Trên đây là kết luận của đồng chí Bùi Văn Sáng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại hội nghị làm việc với một số ngành ngày 16/8/2021. Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo và yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; (để báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT (Sơn, 01).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thu Sơn